

Số: /SGDDT-GDTC

Đắk Nông, ngày tháng 02 năm 2024

V/v phát triển đảng viên trong
học sinh THPT trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII “về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”;

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 30/11/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tăng cường công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, giai đoạn 2021-2025;

Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên trong học sinh trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã có những kết quả đáng ghi nhận; nhằm tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc, đặc biệt trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong học sinh. Thường xuyên tổ chức, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo về giáo dục lý tưởng cách mạng trong học sinh; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của học sinh, tạo điều kiện để các em có cơ hội rèn luyện, trưởng thành, phát huy được nhiệt huyết của tuổi trẻ nhằm bồi dưỡng đạo đức lối sống, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, bồi đắp ước mơ, niềm tin, lý tưởng, hoài bão cống hiến, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên, học sinh ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên.

2. Tích cực tạo nguồn, làm tốt công tác phát triển đảng viên trong học sinh. Cấp ủy nhà trường kịp thời phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc phát hiện, tạo nguồn nhằm phát triển đảng viên trong nhà trường. Phối hợp với tổ chức Đoàn thể ở địa phương, đơn vị thành lập các hội, nhóm, đội, câu lạc bộ đồng hành với thanh niên, qua đó để theo dõi đoàn viên thanh niên, học sinh của đơn vị có đủ tiêu chuẩn giới thiệu cho tổ chức cơ sở đảng xem xét kết nạp vào Đảng.

3. Cấp ủy nhà trường thực hiện thống nhất, đồng bộ, coi trọng chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên trong học sinh đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Trước mắt, trong

năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông phân đầu kết nạp được ít nhất 02 quân chủng học sinh ưu tú vào Đảng.

Trước ngày 10/6 hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GDTX-CTTT (K).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Thu